

Số: 50/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 1993

CHỈ THỊ

Về việc chống lấy cắp điện.

Điện là nguồn năng lượng quan trọng nhất của Quốc gia, là loại vật tư đặc biệt mà Nhà nước phải đầu tư vốn và công sức lớn mới có được. Tình hình tổn thất điện năng trên lưới điện phân phối thành phố Hồ Chí Minh hiện nay rất lớn; Trong 9 tháng đầu năm 1993; tỉ lệ tổn thất lên đến 20,15% so với sản lượng điện nhận; trong đó phần điện bị lấy cắp chiếm tỉ lệ không nhỏ bằng nhiều thủ đoạn trong, nhiều trường hợp, người lấy cắp còn chống đối, hành hung người thi hành nhiệm vụ khi bị phát hiện.

Thực hiện chỉ thị số 89/CT ngày 14/03/1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) về việc chống lấy cắp điện.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHỈ THỊ:

1. Sở Điện lực thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương xây dựng một quy chế quản lý đồng bộ, chặt chẽ về kỹ thuật và kinh doanh để đảm bảo cho lưới điện hoạt động an toàn, cung cấp tốt cho sử dụng và giảm thiểu tổn thất điện năng.

- Hộ tiêu thụ điện cần sử dụng đúng quy chế, an toàn và trả tiền sòng phẳng cho ngành điện theo giá quy định của Nhà nước. Không ai được tìm cách để trả tiền điện ít hơn số đáng lẽ phải trả.

2. Tổ chức kiểm tra đối với những nơi có dấu hiệu vi phạm quy chế sử dụng điện. Người thừa hành nhiệm vụ phải mặc trang phục của ngành, đeo thẻ công vụ có hình và ghi rõ họ, tên.

Khi có đủ chứng lý khẳng định hộ tiêu thụ vi phạm về sử dụng điện, an toàn điện thì lập biên bản theo quy định hiện hành.

Trong trường hợp cần kiểm tra bất ngờ về đêm để bắt quả tang hành vi sai phạm thì nhất thiết phải phối hợp với chính quyền và Công an sở tại.

Trong khi chờ Chính phủ ban hành chính thức pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính với việc cung ứng và sử dụng điện.

Tạm thời cho phép xử phạt nặng các vi phạm lấy cắp điện:

- Lần đầu lấy cắp điện, Sở Điện lực thành phố tạm ngưng cung cấp điện, phạt tiền và thông báo về địa phương hoặc cơ quan chủ quản của hộ vi phạm.

Cấm các hộ lân cận cho hộ vi phạm cầu nhờ điện trong thời gian bị xử lý ngưng cung cấp điện. Sở Điện lực chỉ cung cấp điện lại khi hộ vi phạm nộp đủ tiền phạt.

- Lấy cắp điện từ lần thứ 2 trở đi, Sở Điện lực thành phố cũng xử lý như trên, và chỉ cung cấp điện lại khi hộ vi phạm có giấy cam kết không tái phạm được tổ dân phố, Ủy ban nhân dân phường, xã hoặc cơ quan chủ quản xác nhận chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện lời cam kết.

- Lấy cắp điện với số lượng lớn, cố ý dùng kỹ thuật tinh vi để lấy cắp điện, tái phạm lấy cắp điện nhiều lần, có hành vi chống đối người thi hành nhiệm vụ, hủy hoại công trình điện thì cương quyết chuyển sang cơ quan chức năng để khởi tố.

4/ Sở Điện lực thành phố Hồ Chí Minh cần có cơ chế khuyến khích vật chất thỏa đáng đối với những tập thể và cá nhân trong và ngoài ngành có công trong việc chống lấy cắp điện và trang thiết bị điện.

Nguồn tài chính dùng cho cơ chế này được phép trích trong số tiền thu phạt vi phạm lấy cắp điện với tỷ lệ được Nhà nước quy định.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành thành phố, các cơ quan thông tin đại chúng, Chủ tịch các đoàn thể quần chúng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị, khẩn trương phối hợp chặt chẽ với Giám đốc Sở Điện lực thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện chỉ thị này. -

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

K/T Chủ tịch

Phó Chủ tịch/Thường trực

Nguyễn Văn Huân